

## การติดตั้งระบบ Solar Rooftop โครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยนายพุดมีเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบงานติดตั้งระบบ Solar Rooftop ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ร่มหิดล โดยอาคารศูนย์การเรียนรู้ร่มหิดลเป็นอาคารหลังแรกในโครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ จากจำนวนอาคารทั้งหมด ๔๑ อาคาร ๒๘ ส่วนงาน คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ประมาณ ๑๓.๓๙๖ เมกะวัตต์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อีกทั้งมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นและความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รัศมีอย่างน้อย ๓ กิโลเมตร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ วัดศาลาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีประชาชนตัวแทนจากภาครัฐ องค์กรต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังฯ จึงนับเป็นก้าวแรกอย่างเป็นทางการที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ หรือ ตามนโยบาย “ก้าวสู่ศูนย์”



โครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นี้จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกำหนดการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานระบบพลังงานทดแทนได้มากกว่า ๘๐% ของทั้งหมดเมื่อดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามแผนงานคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า ๑๐,๔๘๗ ตันต่อปี ซึ่งจะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าที่ ๑๓ การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น



วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยอันเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. พท.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.วิฑิตคม พัวพันธ์สวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ผู้แทนจากส่วนงาน นักเรียนและนักศึกษา

## กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565



มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นไม้จิกน้ำ ณ บริเวณทางเดินเท้าเลียบบถนนดำรงวิจัย ตรงข้ามหอพักโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ในปีนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบรรลุไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓